

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI
GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ 26, HĐND TỈNH KHÓA VIII

(Những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn)

(Kèm theo Báo cáo số 291 /BC-UBND ngày 20 / 11 /2024 của UBND tỉnh Quảng Trị)

TT	Nội dung kiến nghị cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú	
A	Ý KIẾN CỬ TRI GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ 26, HĐND TỈNH KHÓA VIII (Nêu tại Phụ lục Báo cáo số 210/BC-HĐND của HĐND tỉnh)				
I	Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn				
1	Cử tri Thị trấn Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh) kiến nghị: (i) Các ngành liên quan cần nhắc việc triển khai Dự án nuôi tôm, cá công nghệ cao tại khu vực Cầu Đúc, thị trấn Cửa Tùng.	Sở Nông nghiệp và PTNT	<p>Để đạt chỉ tiêu sản lượng nuôi trồng thủy sản theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (năm 2025 đạt 12.500 tấn), thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nỗ lực phối hợp với các Sở, Ngành và địa phương tham mưu UBND tỉnh kêu gọi các Doanh nghiệp đầu tư vào nuôi trồng thủy sản công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. Kết quả đến nay, đã có 03 dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, trong đó có 02 dự án của Công ty CP Camimex Quảng Trị: (i) Dự án đầu tư nuôi tôm công nghệ cao - RAS (8,2 ha); (ii) Dự án nuôi cá Hồi Vân công nghệ cao RAS (3,33 ha) tại thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh. Đây là 02 dự án nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghệ cao, áp dụng các công nghệ nuôi thủy sản tuần hoàn, tiên tiến, ít ảnh hưởng đến môi trường, phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển nuôi trồng thủy sản của tỉnh. Khi dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần tăng sản lượng thủy sản nuôi, đóng góp lớn vào tổng sản phẩm GDP của ngành.</p> <p>Trong quá trình tham gia thẩm định dự án, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành rà soát, kiểm tra, tham gia ý kiến về quy trình công nghệ nuôi thủy sản, quy hoạch lâm nghiệp gửi các cơ quan liên quan theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.</p>		

TT	Nội dung kiến nghị cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
2	(ii) UBND tỉnh cần có kế hoạch dài hạn để nạo vét cửa lạch Cửa Tùng, không xây dựng kế hoạch nạo vét qua từng năm. Sau khi nạo hút xong cần hoàn trả lại lượng cát đã hút lên vào vị trí thích hợp tại bãi tắm Cửa Tùng.	Sở Nông nghiệp và PTNT	<p>Đối với các kiến nghị của cử tri liên quan đến môi trường và các lĩnh vực khác của dự án nằm ngoài thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan trả lời cử tri.</p> <p>Hàng năm, do tác động của biến đổi khí hậu, tình hình mưa lũ diễn ra phức tạp đã làm cho luồng lạch trước cảng cá Cửa Tùng ngày càng bị bồi lấp nghiêm trọng, nhiều đoạn luồng lạch chỉ còn sâu khoảng 0,5 – 1m, gây khó khăn cho ngư dân trong khai thác thủy hải sản và ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh, buôn bán tại khu vực cảng cá.</p> <p>Trong năm 2024, trên cơ sở Tờ trình số 121/TT-UBND ngày 14/5/2024 của UBND huyện Vĩnh Linh về việc phê duyệt phương án nạo vét khẩn cấp khơi thông luồng lạch tại cảng cá Cửa Tùng và đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại văn bản số 1310/SGTVT-KCHT ngày 28/5/2024 về việc giải quyết đề nghị của UBND huyện Vĩnh Linh tại Tờ trình số 121/TT-UBND ngày 14/5/2024; UBND tỉnh đã có chỉ đạo tại văn bản số 2557/UBND-KT ngày 03/6/2024, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao UBND huyện Vĩnh Linh chủ trì phê duyệt phương án và tổ chức thực hiện phương án nạo vét khẩn cấp luồng vào khu neo đậu tránh trú bão Cửa Tùng đảm bảo đúng quy định của Pháp luật. Quá trình thực hiện, UBND huyện Vĩnh Linh đã có Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 23/6/2024 phê duyệt phương án “<i>Nạo vét khẩn cấp luồng vào khu neo đậu tránh trú bão Cửa Tùng kết hợp thu hồi sản phẩm sau nạo vét làm vật liệu san lấp theo hình thức xã hội hoá</i>”, đồng thời hoàn thiện các thủ pháp lý có liên quan và khởi công, tổ chức thi công nạo vét từ ngày 19/8/2024. - Yêu cầu “<i>UBND huyện Vĩnh Linh chủ động xây dựng đề án tổng thể dự tư nạo vét luồng vào khu neo đậu tránh trú bão Cửa Tùng; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở để tiến hành công tác nạo vét, duy tu luồng lạch hàng năm, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển sản xuất</i>”. <p>Vì vậy, đối với kiến nghị của cử tri thị trấn Cửa Tùng về việc đề nghị UBND tỉnh cần có kế hoạch dài hạn để nạo vét luồng lạch Cửa Tùng; UBND tỉnh đã có chỉ đạo</p>	

TT	Nội dung kiến nghị cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
3	<p>Cử tri xã Vĩnh Thủy (huyện Vĩnh Linh) phản ánh, kiến nghị:</p> <p>Hiện nay nguồn nước sông Sa Lung đang bị ô nhiễm nghi do việc xả thải nước chưa qua xử lý của các trang trại chăn nuôi và các nhà máy ở đầu nguồn. Vì vậy đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra, quan trắc chất lượng nguồn nước và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để bảo đảm cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của người dân.</p>	Sở Nông nghiệp và PTNT	<p>Đổi với UBND huyện Vĩnh Linh tại văn bản 2557/UBND-KT ngày 03/6/2024. Đề nắm bắt cụ thể về tình hình thực hiện “Đề án tổng thể duy tu nạo vét lòng vào khu neo đậu tránh trú bão Cửa Tùng”, đề nghị cử tri thị trấn Cửa Tùng liên hệ trực tiếp UBND huyện Vĩnh Linh để được rõ hơn.</p> <p>Bên cạnh đó, cũng tại văn bản trên, UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông Vận tải tiếp tục kiến nghị, đề xuất Cục Đường thủy Việt Nam đưa vào kế hoạch năm 2025 và sớm bố trí kinh phí thực hiện nạo vét đảm bảo giao thông luồng lạch qua khu vực bãi cạn Cửa Tùng (Km0+00 đến Km2+00) trên tuyến đường thủy nội địa.</p> <p>Đổi với các trang trại chăn nuôi quy mô lớn đầu nguồn sông Sa Lung trước khi đi vào hoạt động đã được Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y kiểm tra điều kiện chăn nuôi trang trại (có vị trí xây dựng đảm bảo khoảng cách an toàn trong chăn nuôi trang trại được quy định tại Khoản 4, Điều 1 Thông tư số 18/2023/TT-BNN/PTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2019/TT-BNN/PTNT ngày 30/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi). Đảm bảo mật độ chăn nuôi của tỉnh được quy định tại Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2030. Có quy trình chăn và quy trình phòng chống dịch bệnh phù hợp với quy định.</p> <p>Cuối tháng 9/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y kiểm tra, giám sát điều kiện chăn nuôi trang trại quy mô lớn trên địa bàn tỉnh, trong đó có một số trang trại chăn nuôi ở đầu nguồn thôn Sa Lung, kết quả kiểm tra, giám sát đảm bảo các quy định.</p> <p>Đổi với việc quản lý, theo dõi việc xả thải nước thải chăn nuôi của các trang trại chăn nuôi ra môi trường và việc quan trắc chất lượng nguồn nước thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài Nguyên và Môi trường. Đề tránh các trường hợp các trang trại chăn nuôi xả nước thải chăn nuôi chưa xử lý đảm bảo tiêu chuẩn ra môi trường gây</p>	

TT	Nội dung kiến nghị cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
4	<p>Cử tri xã Kim Thạch (huyện Vĩnh Linh) kiến nghị: Tàu cá ngư dân Quảng Ngãi đánh bắt cá bằng xung điện, đề nghị các cấp có các biện pháp xử lý theo quy định.</p>	Sở Nông nghiệp và PTNT	<p>Ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân, đề nghị UBND tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ vấn đề bảo vệ môi trường tại các trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.</p>	
			<p>Đề ngăn chặn tàu cá khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển tỉnh Quảng Trị, nhất là hành vi sử dụng xung điện, chất nổ, chất độc và ngư cụ cấm để khai thác thủy sản, năm 2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 13/6/2019 về nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc và các ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản; đồng thời chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các quy định của pháp luật về thủy sản, nhất là tuyên truyền các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thủy sản tại Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/11/2018 Hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Sửa đổi bổ sung một số thông tư trong lĩnh vực thủy sản.</p> <p>Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan như Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát hoạt động tàu cá ngoài tỉnh khai thác thủy sản trên vùng biển Quảng Trị. Qua tuần tra, kiểm tra phát hiện một số tàu cá tàng trữ xung điện trên tàu để lén lút khai thác thủy sản. Từ đầu năm 2024 đến nay, các lực lượng thực thi pháp luật trên biển xử phạt vi phạm hành chính về khai thác thủy sản bất hợp pháp 56 trường hợp với tổng số tiền xử phạt 465,3 triệu đồng, trong đó có 02 trường hợp tàu cá tỉnh Quảng Ngãi liên quan đến hành vi tàng trữ, vận chuyển công cụ kích điện để khai thác thủy sản, xử phạt với số tiền 82,5 triệu đồng.</p>	

TT	Nội dung kiến nghị cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
5	<p>Cử tri xã Cam Thủy (huyện Cam Lộ) kiến nghị:</p> <p>(1) Nghiên cứu điều chỉnh Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND, ngày 31/5/2022 của HĐND tỉnh Quảng Trị, ban hành quy định, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương, vốn đối ứng ngân sách địa phương và cơ chế hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, trong đó cần quy định cụ thể nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được sử dụng để đầu tư nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục thuộc lĩnh vực</p>	Sở Nông nghiệp và PTNT	<p>Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục phối hợp với các Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và chính quyền địa phương trong công tác thu thập thông tin về các đối tượng khai thác thủy sản bất hợp pháp; tăng cường công tác tuần tra, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp trên biển theo quy định tại Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị, đơn vị, địa phương liên quan thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho ngư dân trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản; khi ngư dân phát hiện tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp làm ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản và an ninh trên biển thì kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng biết số đăng ký phương tiện, tọa độ vi phạm, hướng di chuyển để kịp thời xử lý.</p> <p>Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 31/5/2022 của HĐND tỉnh, đã quy định rõ về cơ chế hỗ trợ từ ngân sách nhà nước của chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới cho 22 nội dung hỗ trợ của cấp xã, đối với các nội dung hỗ trợ còn lại thực hiện theo quy định hiện hành; vì vậy, đề nghị các xã chủ động bố trí nguồn ngân sách địa phương để thực hiện nội dung nâng cấp, sửa chữa hệ thống camera an ninh. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2021-2023; theo đó trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, địa phương, UBND tỉnh đã thống nhất tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND (tại Thông báo kết luận số 343/TB-VP ngày 08/4/2024)</p>	

TT	Nội dung kiến nghị cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
	ANTT như nâng cấp, sửa chữa hệ thống camera an ninh.			
6	<p>(ii) Trong xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu, sau trận lũ lịch sử cuối năm 2020 và đại dịch covid - 19 ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Vì vậy việc huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao ở huyện gặp nhiều khó khăn. Thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh huyện Cam Lộ được phân bổ 20 tỷ đồng, đối với nguồn vốn hỗ trợ trên chưa đảm bảo nhu cầu thực hiện các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, UBND tỉnh tranh thủ nguồn lực cho huyện Cam Lộ để hoàn thành các tiêu chí huyện NTM nâng cao, kiểu mẫu theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.</p>	Sở Nông nghiệp và PTNT	<p>Giai đoạn 2021-2025, tỉnh đặt ra mục tiêu xây dựng 04 huyện nông thôn mới (Vinh Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, Gio Linh) và 01 huyện nông thôn mới kiểu mẫu (Cam Lộ); vì vậy, tỉnh phải tập trung hỗ trợ đồng thời cho nhiều huyện, trong điều kiện nguồn ngân sách tỉnh còn hạn chế, UBND tỉnh đã xem xét, cân đối thông qua mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cho huyện Cam Lộ là 20 tỷ đồng. Ngoài ra, từ nguồn DTPPT và sự nghiệp NSTW của chương trình hàng năm, UBND tỉnh cũng đã ưu tiên hỗ trợ nhiều nội dung cho huyện Cam Lộ để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Vì vậy, đề nghị huyện Cam Lộ tiếp tục phát huy thành quả xây dựng huyện nông thôn mới trong giai đoạn 2016-2020; tăng cường huy động, lồng ghép các nguồn lực để tập trung hoàn thiện các tiêu chí.</p>	
7	<p>Cử tri xã Thuần (huyện Hướng Hóa) kiến nghị: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xã Thuận là địa phương sẽ hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn xã</p>	Sở Nông nghiệp và PTNT	<p>(i) Xã Thuận là một trong các xã đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phần đầu đạt chuẩn NTM trong trong giải đoạn 2021-2025; vì vậy tỉnh đã tập trung ưu tiên nguồn lực cho xã, trong đó nguồn vốn DTPPT TW cho NTM đã bố trí cho xã là 02 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ xã phần đầu đạt chuẩn là 04 tỷ đồng. Đề nghị địa</p>	

TT	Nội dung kiến nghị cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Chú chú
	<p>nông thôn mới năm 2025; trong thời gian qua cán bộ và Nhân dân trong xã không ngừng nỗ lực phấn đấu xây dựng các tiêu chí nhưng đến nay đạt 7/19 tiêu chí; đề nghị UBND, UBND tỉnh phân bổ kinh phí đầu tư các công trình để xã Thuần đạt chuẩn nông thôn mới theo Kế hoạch.</p>		<p>phương tiếp tục lòng ghép hiệu quả nguồn vốn từ chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và các chương trình, dự án khác trên địa bàn để nâng cao chất lượng các tiêu chí.</p>	
8	<p>Cử tri xã Hương Tân (huyện Hương Hóa) kiến nghị: Thôn Trầm hiện nay thiếu nước đưa về đồng ruộng vào vụ sản xuất. Đề nghị ngành nông nghiệp nghiên cứu hỗ trợ tìm nguồn nước, xây dựng công trình thủy lợi, đập hồ chứa nước, hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp hoặc lên phương án chuyển đổi cây trồng phù hợp để bảo đảm an ninh lương thực trong thời gian tới.</p>	<p>Sở Nông nghiệp và PTNT</p>	<p>Đối với diện tích ruộng nước thôn Trầm chủ yếu người dân chỉ sản xuất lúa được 1 vụ hoặc 02 vụ nhưng hạn chế, nguồn nước đưa vào thiên nhiên. Nhưng năm trước, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với UBND huyện tiến hành khảo sát, tìm kiếm nguồn nước để xây dựng công trình thủy lợi phục vụ sản xuất lúa nước 02 vụ. Qua khảo sát thì tại khu vực thôn Trầm không có nguồn cấp nước thường xuyên để xây dựng công trình vì vậy rất khó khăn cho người dân trong việc sản xuất lúa nước 02 vụ. Để đảm bảo ổn định sản xuất, cần phải xem xét chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, đề nghị UBND huyện Hương Hóa kịp thời rà soát, căn cứ các quy định hiện hành về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện.</p>	
9	<p>Cử tri xã Hải Ba (huyện Hải Lăng) kiến nghị: Số hộ trên địa bàn xã sử dụng nước máy mới đạt trên 50%. Tuy nhiên, tiến độ triển khai dự án Hệ thống cấp nước liên xã Hải Hưng, Hải Quy và</p>	<p>Sở Nông nghiệp và PTNT</p>	<p>Gói thầu số 1, Xây dựng và lắp đặt thiết bị Hệ thống cấp nước sinh hoạt liên xã Hải Hưng, Hải Quy và vùng phụ cận huyện Hải Lăng thuộc công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung vùng nông thôn tỉnh Quảng Trị đang triển khai thi công xây dựng đúng tiến độ đề ra (theo tiến độ thi công đến ngày 30/12/2024 sẽ hoàn thành thi công công trình). Hiện nay, khối lượng thi công gói thầu đạt gần 80%; tuyến ống cấp nước chính đã thi công về đến khu vực giáp ranh giữa xã Hải Hưng và Hải Ba. Với</p>	

TT	Nội dung kiến nghị cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Chi chú
	vùng phụ cận xã Hải Ba huyện Hải Lăng (thuộc công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung vùng nông thôn Quảng Trị) đã được phê duyệt năm 2023 đến nay tiến độ triển khai còn chậm. Đề nghị các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân đặc biệt khu dân cư đội 8 (Khu vực chợ Phương Lang), hiện nay nguồn nước ở khu vực này chưa đảm bảo và tiếp tục quan tâm đầu tư hệ thống nước sạch thuộc các khu vực còn lại trên địa bàn xã.		tình hình triển khai thi công như trên; đến cuối năm 2024 người dân nằm trong vùng cấp nước từ công trình của xã Hải Ba sẽ có nước sạch để sử dụng.	
10	Cử tri xã Hải Quế (Thuyện Hải Lăng) kiến nghị: - Tuyên đề bao Cựu Vĩnh Định Đơn Quế, xã Hải Quế bị sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng đến đời sống của bà con nhân dân. Kính đề nghị tình quan tâm khắc phục. - Hệ thống công đống mở tuyến đề bao Vĩnh Định đoạn qua làng Kim Long, xã Hải Quế bị sạt lún, gây khó khăn trong công tác chống úng. Kính đề nghị tình quan tâm hỗ trợ kinh phí	Sở Nông nghiệp và PTNT	Hệ thống đề bao chống lũ sớm, lũ tiểu mãn huyện Hải Lăng đã được đầu tư xây dựng đã lâu, đến nay một số hạng mục công trình đã bị xuống cấp, hư hỏng do mưa lũ, thiên tai hàng năm gây sạt lở, lòng sông co hẹp, bồi lấp ảnh hưởng đến năng lực tiêu thoát, cao trình đỉnh đề một số đoạn chưa đảm bảo. Để kịp thời giải quyết vấn đề này, Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng, đề xuất UBND tỉnh đưa vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh giai đoạn 2026-2030 để đầu tư sửa chữa, nâng cấp một số vị trí xung yếu các tuyến đề, kênh tiêu thoát lũ thuộc vùng trũng Hải Lăng (Báo cáo số 258/BC-UBND ngày 30/9/2024 của UBND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030). Đồng thời, nhằm đảm bảo an toàn lâu dài đối với hệ thống đề bao vùng trũng Hải Lăng và yêu cầu tiêu thoát lũ, Sở Nông nghiệp và PTNT cũng đã xây dựng, đề xuất Bộ Nông nghiệp và PTNT xem	

TT	Nội dung kiến nghị cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
	đề sửa chữa.		<p>xét tổng hợp, đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 nguồn vốn do Bộ quản lý để triển khai dự án Nâng cấp hệ thống đê bao và hệ thống tiêu thoát lũ vùng trũng Hải Lăng (văn bản số 3173/SNN-KHTC ngày 20/9/2024) với quy mô: nâng cấp các tuyến đê bao với chiều dài khoảng 56km; cải tạo, mở rộng các trục tiêu thoát lũ với chiều dài khoảng 50km; nâng cấp, mở rộng các trạm bơm kết hợp tưới, tiêu, kinh phí đề xuất 500 tỷ đồng.</p> <p>Bên cạnh đó, hệ thống đê bao chống lũ sớm, lũ tiểu mãn huyện Hải Lăng có tổng chiều dài 56km (trong đó có tuyến đê Cựu Vĩnh Định qua thôn Đom Quế, xã Hải Quế) đã được UBND tỉnh ban giao cho địa phương quản lý, sử dụng (Quyết định số 2835/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh). HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 118/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 phê duyệt nội dung, nhiệm vụ chỉ duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều hệ thống đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 23/9/2024 quy định về lập, thực hiện kế hoạch duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều từ nguồn chi thường xuyên ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Vì vậy, để phục vụ sản xuất nông nghiệp trong vùng thuận lợi, đảm bảo an toàn công trình, đặc biệt trong mùa lũ, đề nghị UBND huyện Hải Lăng chủ động rà soát, cân đối, bố trí kinh phí để ưu tiên triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục, gia cố các vị trí sạt lở, hư hỏng, hạn chế mở rộng qui mô, trường hợp vượt quá khả năng cân đối, đề nghị UBND huyện báo cáo về Sở để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh.</p>	
11	<p>Cử tri huyện Gio Linh kiến nghị:</p> <p>Đề nghị UBND tỉnh sớm bố trí vốn ngân sách địa phương và lồng ghép các nguồn vốn (ngân sách trung</p>	Sở Nông nghiệp và PTNT	<p>Căn cứ Nghị định 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp, các văn bản triển khai của Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, các Sở ban ngành, địa phương chủ động triển khai thực hiện, một số kết quả công việc đến nay như sau:</p>	

TT	Nội dung kiến nghị cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
	<p>ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác) theo quy định của Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ quy định về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp để đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, hiệu quả việc bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.</p>		<p>Nội dung giải quyết, trả lời</p> <p>- Liên quan thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững và Tiểu dự án 1, Dự án 3 thuộc Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030: tỉnh Quảng Trị đã xây dựng kế hoạch năm 2025 và đề xuất Chương trình giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT tại báo cáo số 356/BC-SNN ngày 19/7/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT, trong đó:</p> <p>+ Nhu cầu vốn năm 2025 của Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững là 38.920 triệu đồng; của Tiểu dự án 1, Dự án 3 là 32.267 triệu đồng.</p> <p>+ Tổng nhu cầu vốn cho cả 2 Chương trình giai đoạn 2026-2030 là 269.635 triệu đồng.</p> <p>- Tỉnh Quảng Trị đã đề xuất kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 thực hiện dự án kết cấu hạ tầng hỗ trợ hợp tác xã phát triển vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý các Dự án nông nghiệp tại báo cáo số 463/BC-SNN ngày 23/9/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT, trong đó: đề xuất hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng đường lâm sinh kết nối vùng nguyên liệu với tổng chiều dài dự kiến là: 87,71 km, kinh phí 219.275 triệu đồng (<i>huyện Gio Linh là 22,5 km, kinh phí là 56.250 triệu đồng</i>).</p> <p>- Hiện nay, đang rà soát, tiếp tục đề xuất kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, trong đó xây dựng dự án đầu tư phát triển rừng đặc dụng, phòng hộ, nâng cao năng lực Phòng chống chữa cháy rừng; một số hạng mục quan trọng như: đề xuất xây dựng mới đường ranh cảnh lửa 35 km; nâng cấp đường ranh cảnh lửa 47 km; mở mới đường lâm nghiệp kết hợp PCCCR 10 km; nâng cấp đường lâm nghiệp kết hợp PCCCR 50 km... (<i>Văn bản số 3163/SNN-KHTC ngày 20/9/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT</i>).</p> <p>Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục cân đối, xem xét bố trí, lồng ghép các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các chính sách đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, hiệu quả việc bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.</p>	

TT	Nội dung kiến nghị cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
			<p>Đề nghị UBND huyện Gio Linh chỉ đạo các địa phương, chủ rừng tiếp tục rà soát, đề xuất nhu cầu kinh phí theo các nội dung quy định của Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ quy định về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp.</p>	
12	<p>Cử tri xã Gio Việt (huyện Gio Linh) Kiến nghị: (i) Trạm kiểm soát xuất nhập lịch Đồn biên phòng Phú Hồi - xã Triệu Vân và các cơ quan liên quan tạo điều kiện cho ngư dân các tàu ngoại tỉnh làm thủ tục xuất nhập lịch thuận tiện để các hộ kinh doanh xã Gio Việt thu mua hải sản, tăng nguồn thu cho các hộ kinh doanh, giải quyết việc làm cho lao động và đóng góp ngân sách cho địa phương.</p>	Sở Nông nghiệp và PTNT	<p>Trong thời gian qua, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản và các cơ quan liên quan tâm, hướng dẫn, tạo điều kiện để các chủ tàu/thuyền trưởng trong và ngoài tỉnh thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về xuất, nhập lịch để bốc dỡ sản phẩm thủy sản khai thác tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh; Chi cục Thủy sản đã tổ chức nhiều lớp tập huấn tuyên truyền, hướng dẫn các quy định của pháp luật về thủy sản cho chủ tàu/thuyền trưởng và chủ cơ sở kinh doanh thủy sản. Vì vậy, công tác xuất, nhập cảng đã được các chủ tàu/thuyền trưởng trong và ngoài tỉnh chấp hành cơ bản nghiêm túc khi cập các cảng cá trên địa bàn tỉnh.</p> <p>Hiện nay, cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để ngăn chặn khai thác IUU, sớm tháo gỡ “Thế vàng” của EC đối với sản phẩm thủy sản khai thác của Việt Nam. Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ các cơ quan thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát tàu cá tại cảng cá (Văn phòng Kiểm soát nghề cá, Ban quản lý cảng cá) thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời bố trí lực lượng để thực hiện các thủ tục cấp, rời cảng nhanh nhất có thể để phục vụ ngư dân đi sản xuất cũng như bốc dỡ sản phẩm khai thác. Trong thời gian tới Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục chỉ đạo Chi cục Thủy sản và các đơn vị liên quan thuộc Sở tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các quy định mới của pháp luật về thủy sản cho chủ tàu/thuyền trưởng và chủ cơ sở kinh doanh thủy sản trên địa bàn tỉnh để nắm và thực tốt các quy định cập, rời cảng.</p>	
13	(ii) Đề nghị UBND tỉnh xem xét bố trí nguồn vốn để tu sửa tuyến đê	Sở Nông nghiệp và	<p>Trước tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển, hư hỏng các công trình đê kè trên địa bàn tỉnh, từ năm 2018 đến nay, tỉnh đã huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng đê</p>	

TT	Nội dung kiến nghị cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Chỉ chú
	<p>kè dọc Sông Hiếu địa phận xã Gio Việt, cũng như kết hợp làm đường dân sinh, do đề kè xây dựng đã lâu, nay đã xuống cấp, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều hộ dân đang sinh sống dọc bờ sông khi mùa mưa bão đến; đặc biệt là hồ trợ xây dựng cầu nói thôn Xuân tiến - xã Gio Việt với thị trấn Cửa Việt trên trục đường 75D.</p>	PTNT	<p>hơn 66 km kè chống sạt lở với tổng kinh phí hơn 872 tỷ đồng. Ngoài ra, UBND tỉnh đã có báo số 110/BC-UBND ngày 13/6/2023 gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT, trong đó đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT đề xuất Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan hỗ trợ 1.214 tỷ đồng đầu tư 62,59km chiều dài kè bờ sông, bờ biển tại các khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm, trong đó có các vị trí cử tri có ý kiến.</p> <p>Trong năm 2023 từ nguồn vốn khác phục hậu quả thiên tai năm 2022, UBND tỉnh đã bố trí cho UBND huyện Gio Linh nguồn kinh phí 2.23 tỷ đồng để khắc phục các vị trí hư hỏng bờ tả sông Thạch Hãn với chiều dài 0,25km, hiện nay đã hoàn thành.</p> <p>Đối với các vị trí sạt lở, hư hỏng còn lại, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục rà soát, kiểm tra và đánh giá thứ tự ưu tiên để tham mưu cấp có thẩm quyền đảm bảo phù hợp quy định và nguồn lực của tỉnh trong thời gian đến. Ngoài ra, đề nghị UBND cấp huyện, chính quyền cơ sở thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát hiện trạng sạt lở. Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn để chủ động xử lý các tình huống khẩn cấp; chủ động cân đối, bố trí ngân sách địa phương hàng năm để kịp thời tu bổ, gia cố, xử lý sạt lở tại các khu vực còn lại nhằm hạn chế việc mở rộng quy mô sạt lở.</p>	
14	<p>Cử tri nhiều xã trên địa bàn huyện Đakrông tiếp tục kiến nghị: UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông bàn giao hồ sơ pháp lý về chuyển đổi đất rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất (điện tích 1.301,2ha) và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên</p>	Sở Nông nghiệp và PTNT	<p>Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa – Đakrông đã phối hợp Trung tâm Kỹ thuật và Tài nguyên môi trường Quảng Trị xây dựng Thiết kế Kỹ thuật – dự toán công trình “Đo đạc chính lý bản đồ địa chính phục vụ công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất để bàn giao lại cho địa phương quản lý” và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 17/4/2024.</p> <p>Ngày 22/8/2024, UBND tỉnh có Quyết định số 2062/QĐ-UBND về việc Phê</p>	

TT	Nội dung kiến nghị cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
	<p>phòng tỉnh khẩn trương thanh lý tài sản trên đất (diện tích 434,6ha) để bàn giao cho địa phương quản lý để xây dựng phương án phân chia đất rừng theo Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt phương án rà soát chuyển đổi đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.</p>		<p>duyet kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Do đặc chính lý bản đồ địa chính phục vụ công tác chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất và bàn giao về cho địa phương quản lý. Hiện tại đơn vị đã lựa chọn nhà thầu và đã hợp đồng với nhà thầu tư vấn để thực hiện gói thầu Do đặc chính lý bản đồ địa chính phục vụ công tác chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất, bàn giao cho địa phương quản lý. Ngày 18/10/2024, Ban đã nộp Hồ sơ (do đơn vị tư vấn đã thực hiện hoàn thành) tại Trung tâm hành chính công tỉnh để trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định pháp luật là 25 ngày làm việc, dự kiến đến ngày 21/11/2024 sẽ có kết quả giải quyết hồ sơ theo quy định.</p> <p>Sau khi Hồ sơ Do đặc chính lý bản đồ địa chính phục vụ công tác chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất bàn giao cho địa phương quản lý và chính lý GCNQSD đất được UBND tỉnh quyết định phê duyệt, Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hoá – Đakrông sẽ tiến hành bàn giao diện tích đất cho địa phương để quản lý sử dụng đất và bàn giao hồ sơ pháp lý cho địa phương quản lý theo quy định.</p>	
15	<p>Cử tri xã Gio Việt (Thuyền Gio Linh) tiếp tục kiến nghị (Nhưng ý kiến, kiến nghị nhiều lần):</p> <p>Hiện nay, một số tàu, thuyền các tỉnh lân cận sử dụng chất nổ để đánh bắt, khai thác tại vùng biển tỉnh Quảng Trị, nhất là vùng biển quanh đảo Cồn Cỏ; Tàu đã cao có công suất lớn đánh</p>	<p>Sở Nông nghiệp và PTNT</p>	<p>1. ĐỐI VỚI TÀU CÁ SỬ DỤNG CHẤT NỔ ĐỂ KHAI THÁC THỦY SẢN: Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan như Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát hoạt động tàu cá ngoại tỉnh khai thác thủy sản trên vùng biển Quảng Trị, nhất là vùng biển xung quanh đảo Cồn C. Kết quả: năm 2020 xử phạt 41 vụ với số tiền 289,5 triệu đồng; năm 2021 xử phạt 77 vụ với số tiền 207,5 triệu đồng; năm 2022 xử phạt 56 vụ với số tiền 241 triệu đồng; năm 2023 xử phạt 44 vụ với số tiền 230,5 triệu đồng và từ đầu năm 2024 đến nay xử</p>	

TT	Nội dung kiến nghị cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
	<p>bất vùng khơi, nhưng lại vào đánh bắt vùng ven bờ hủy diệt môi trường biển, đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, phối hợp giải quyết dứt điểm tình trạng đánh bắt, khai thác đối với các trường hợp nói trên để ngư dân các xã vùng biển an tâm sản xuất.</p>		<p>phạt 56 vụ với số tiền 465,3 triệu đồng. Trong các đợt phối hợp tuần tra, lực lượng nghiệp vụ của các Đồn Biên phòng đã trực tiếp lên tàu kiểm tra đối với các tàu cá có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động khai thác thủy sản, tuy nhiên đến nay vẫn chưa bắt quả tang trường hợp nào sử dụng chất nổ để khai thác thủy sản, các tàu chủ yếu hành nghề lưới Vây, lưới Chụp và lưới Kéo...</p> <p>2. Đối với tàu cá nghề giã cào khai thác trái phép: Để ngăn chặn tàu cá khai thác trái phép bằng nghề giã cào trên vùng biển tỉnh Quảng Trị, những năm qua Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Thủy sản phối hợp với các Đồn Biên phòng vùng biển, Hải đội 2 Biên phòng, Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ và Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức tuần tra, kiểm tra và xử lý nhiều trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, trong đó có tàu Giã cào khai thác vùng bờ. Cụ thể: từ năm 2020 đến nay các lực lượng đã xử phạt vi phạm hành chính các đối tượng làm nghề Giã cào khai thác trái phép vùng bờ 17 trường hợp với tổng số tiền 371 triệu đồng; các tàu vi phạm bị xử lý chủ yếu là tàu các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình và Quảng Ngãi khai thác trái phép ở vùng ven bờ từ Cửa Việt đến Vĩnh Thái và vùng biển ven bờ thuộc huyện Hải Lăng; với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng thực thi pháp luật về thủy sản trên biển nên thời gian vừa qua tàu Giã cào khai thác thủy sản trái phép ở vùng bờ giảm đáng kể.</p> <p>Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và chính quyền địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp để xử lý triệt để tàu Giã cào khai thác vùng bờ, nếu phát hiện thì xử lý nghiêm theo quy định tại Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ; đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho ngư dân trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản; khi ngư dân phát hiện tàu làm nghề Giã cào khai thác không đúng vùng, đúng tuyến làm ảnh hưởng đến ngư lưới cụ của người dân, ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản và an ninh trên biển thì kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng biết số đăng ký phương tiện, tọa độ vi phạm, hướng di chuyển để cơ quan chức năng xử lý kịp thời. (Mọi thông tin</p>	

TT	Nội dung kiến nghị cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
			thông báo cho UBND xã/thị trấn, Đồn Biên phòng ven biển hoặc Phòng Kiểm ngư thuộc Chi cục Thủy sản).	
16	<p>Cử tri xã Triệu Trung (huyện Triệu Phong) kiến nghị:</p> <p>Hiện nay dọc bên sông Vĩnh Định đoạn qua thôn Ngô Xá Thanh Lê xã Triệu Trung bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống của bà con nhân dân, đặc biệt có đoạn có nguy cơ sạt lở nhà ở của người dân, ảnh hưởng đến đời sống và việc sản xuất của bà con nhân dân. Kiến nghị các cơ quan chức năng cần quan tâm và có phương án giải quyết sớm để bà con nông dân ổn định đời sống và sản xuất.</p>	Sở Nông nghiệp và PTNT	<p>Trong năm 2023 từ nguồn vốn khác phục hậu quả thiên tai năm 2022, UBND tỉnh đã bố trí cho UBND huyện Triệu Phong nguồn kinh phí 6,00 tỷ đồng để khắc phục các vị trí hư hỏng bờ sông Vĩnh Định đoạn qua các xã: Triệu Tài, Triệu Trung (gần khu vực cư trú kiến nghị) và bờ sông Thạch Hãn đoạn qua các thôn An Trung Đông, xã Triệu Độ với tổng chiều dài hơn 0,71km. Hiện nay, từ nguồn vốn khác phục hậu quả thiên tai năm 2023, UBND tỉnh đã bố trí và giao Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị triển khai thực hiện khắc phục khẩn cấp các vị trí sạt lở bờ sông Thạch Hãn đoạn qua các xã Triệu Long, Triệu Giang, Triệu Thuận, Triệu Độ, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong với chiều dài khoảng 3,26km, dự kiến hoàn thành trong năm 2024. Đối với các vị trí sạt lở, hư hỏng còn lại, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục rà soát, kiểm tra và đánh giá thứ tự ưu tiên để tham mưu cấp có thẩm quyền đảm bảo phù hợp quy định và nguồn lực của tỉnh trong thời gian đến.</p> <p>Trước mắt để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân, yêu cầu UBND huyện Triệu Phong chỉ đạo UBND xã, các phòng ban, liên quan khẩn trương thực hiện giải pháp gia cố tạm thời, trước mắt nhằm hạn chế vùng sạt lở mở rộng, bố trí biển báo cảnh báo khu vực sạt lở nguy hiểm, đèn tín hiệu hướng dẫn phương tiện lưu thông, gia cố rào chắn kiên cố đảm bảo an toàn; tăng cường công tác tuyên truyền người dân chủ động, sẵn sàng ứng phó, triển khai phương án đảm bảo an toàn trong trường hợp khẩn cấp. Chủ động cân đối, bố trí ngân sách địa phương hàng năm để kịp thời tu bổ, gia cố, xử lý sạt lở tại các khu vực sạt lở nghiêm trọng.</p>	
II	Lĩnh vực tài nguyên và môi trường			
1	<p>Cử tri xã Vĩnh Thủy (Vĩnh Linh) phản ánh, kiến nghị:</p>	Sở Tài nguyên và	<p>Trong năm 2024, Sở TN&MT đã ban hành kế hoạch kiểm tra và đã đưa các cơ sở sản xuất giấy, tái chế bao bì và chế biến mù cưa su trên địa bàn xã Vĩnh Long để</p>	

TT	Nội dung kiến nghị cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
	<p>Hiện nay nguồn nước sông Sa Lung đang bị ô nhiễm nghi do việc xả thải nước chưa qua xử lý của các trang trại chăn nuôi và các nhà máy ở đầu nguồn. Vì vậy, đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra, quan trắc chất lượng nguồn nước và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để đảm bảo cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của người dân.</p>	<p>Môi trường</p>	<p>tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; UBND huyện Vĩnh Linh đã ban hành kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 23/9/2024 kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của một số cơ sở, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện năm 2024. Sở TN&MT đã có Công văn số 3493/STNMT-CCBVMT ngày 16/9/2024 về việc tăng cường giám sát các nguồn thải gửi UBND huyện để tăng cường giám sát công tác bảo vệ môi trường của các trang trại chăn nuôi; rà soát hoạt động của các tổ chức, cá nhân hành nghề nạo hút nhà vệ sinh; chỉ đạo UBND các xã tăng cường hoạt động giám sát cộng đồng.</p> <p>Qua tổng hợp kết quả quan trắc môi trường định kỳ do Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thực hiện từ tháng 10/2023 đến tháng 5/2024, kết quả quan trắc tại 05 vị trí (Vị trí trên sông Sa Lung tại cầu Châu Thi, xã Vĩnh Lâm; Vị trí trên sông Bến Hải tại cầu Tiên An, xã Vĩnh Sơn; Vị trí trên sông Bến Hải, tại công 3 Cựa, xã Vĩnh Sơn (điểm tiếp giáp giữa thôn Phan Hiền và thôn Huỳnh Hạ); Vị trí Cách đập ngăn mặn Sa Lung 100m về phía thượng lưu; Vị trí tại cầu Sa Lung, cách đập ngăn mặn 3km về phía hạ lưu) với tần suất 2 lần/tháng; chất lượng nước sông Sa Lung và Bến Hải cho thấy: Hầu hết các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt - QCVN 08:2023/BTNMT. Nước có thể sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, nông nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp.</p> <p>Mặt khác Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền Bắc, Chi cục Thủy sản đã có thông báo kết quả quan trắc môi trường phục vụ cùng nuôi tôm tập trung (điểm xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh) với tần suất 2 lần/tháng, liên tục từ tháng 03-10/2024 đều có chất lượng nước tốt, đưa ra khuyến cáo thực hiện áp dụng các biện pháp phù hợp khi sử dụng nguồn nước cho mục đích nuôi tôm.</p> <p>Năm 2024, Sở Tài nguyên đã giao nhiệm vụ cho Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh thực hiện nhiệm vụ Đánh giá tổng thể nguồn thải, đánh giá sức chịu tải và đề xuất giải pháp quản lý bền vững môi trường nước sông Sa Lung hoàn</p>	

TT	Nội dung kiến nghị cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
2	<p>Cử tri xã Cam Chính (huyện Cam Lộ) và một số địa phương trên địa bàn huyện kiến nghị: Thực hiện Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc bãi bỏ quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh, quy định về khai thác đất làm vật liệu san lấp công trình trên địa bàn tỉnh. Đến nay một bộ phận người dân tại vùng nông thôn gặp nhiều khó khăn, cụ thể: Không có đất để đắp các công trình dân sinh như nhà ở, vườn tược, chuồng trại, muốn có đất người dân phải đi mua tại các mỏ với giá thành cao do phí vận chuyển xa; Đất dư thừa khi san gạt mặt bằng khó xử lý, muốn xử lý phải vận chuyển đến nơi đổ thải của huyện; cử tri kiến nghị tỉnh nên có chính sách đặc thù đối với các trường hợp này nhằm giải quyết khó khăn cho người dân, nhất là người dân ở vùng nông thôn, đồng thời thuận lợi cho địa phương trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn vùng nông thôn.</p>	Sở Tài nguyên và Môi trường	<p>thành trong năm 2024.</p> <p>Theo quy định của pháp luật hiện hành thì không có quy định thủ tục hành chính giải quyết đối với trường hợp cải tạo, hạ độ cao.</p> <p>Để kịp thời đáp ứng nhu cầu đất làm vật liệu san lấp cho các dự án mà tỉnh đã, đang và sẽ triển khai trong giai đoạn từ nay đến năm 2025; triển khai các dự án động lực, đầu tư công trung hạn đúng tiến độ, cũng như giải quyết khó khăn trong việc san gạt, hạ bằng của người dân có nhu cầu để xây dựng các công trình dân sinh, Sở đã đề xuất UBND tỉnh, HĐND tỉnh một số giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình cấp phép khai thác, sử dụng đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh (cải tạo, hạ độ cao,...). Tuy nhiên, chưa có kết quả mong muốn do vướng mắc về các quy định, cơ chế đối với pháp luật về khoáng sản.</p> <p>Hiện nay, Quốc hội đang Dự thảo thông qua Luật Khoáng sản. Do đó, sau khi Luật Khoáng sản được ban hành và có hiệu lực, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ căn cứ các quy định pháp luật hiện hành để tham mưu giải quyết nhu cầu san gạt đất san lấp của người dân đảm bảo quy định pháp luật và thực tế trong thời gian tới.</p>	

TT	Nội dung kiến nghị cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
3	<p>Cử tri xã A Bung (huyện Dakrông) kiến nghị: Sau khi tiếp nhận bàn giao 2 thôn Pire 1 và Pire 2 từ xã Hồng Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế về với xã A Bung, huyện Dakrông theo Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ. Thời gian qua, công tác cấp, đổi giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân 2 thôn đã được tiến hành tuy nhiên quá trình thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường phối hợp với UBND xã A Bung tổng hợp những vướng mắc, khó khăn quá trình thực hiện và đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.</p>	Sở Tài nguyên và Môi trường	<p>- Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã Báo cáo số 180/BC-TTKT ngày 11/11/2022 (có Danh sách phân loại kèm theo), số 40/BC-TTKT ngày 14/3/2023 về kết quả rà soát, phân loại hồ sơ và đề xuất phương án giải quyết gửi UBND huyện Dakrông; Ngày 26/12/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 5213/STNMT-EBDD&VT về việc tổ chức bàn giao, kiểm tra nghiệm thu sản phẩm để kết thúc Thiết kế kỹ thuật - Dự toán. Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành bàn giao sản phẩm, gồm: hồ sơ địa chính, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đã thực hiện ngang cấp xã) cho UBND xã A Bung để kết thúc công trình theo thời hạn được UBND tỉnh phê duyệt đề địa phương cấp huyện tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh. - Ngày 19/8/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục có Văn bản số 3524/STNMT-DBDD&TCD về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết số 94 của HĐND tỉnh gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (trong đó có huyện Dakrông). Vì vậy, đề nghị UBND huyện Dakrông tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn để tham mưu thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân xã Abung theo quy định.</p>	
4	<p>Cử tri huyện Gio Linh kiến nghị: Đề sử dụng có hiệu quả quỹ đất hoán đổi giữa các xã phía Tây huyện Gio Linh với Công ty TNHH MTV cao</p>	Sở Tài nguyên và Môi trường	<p>Về phương án sử dụng đất đổi với diện tích đất hoán đổi với Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị để xây dựng nông thôn mới tại các xã miền Tây Gio Linh. Ngày 25/9/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 4100/STNMT-QLDD và đã được UBND tỉnh đồng ý với đề xuất làm căn cứ để các đơn vị, địa phương tổ</p>	

TT	Nội dung kiến nghị cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
	su Quảng Trị phục vụ xây dựng nông thôn mới. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, phê duyệt Phương án sử dụng đất hoàn đối.		chức thực hiện việc Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 theo quy định của pháp luật.	
5	Cử tri xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Linh) kiến nghị: Kết luận thanh tra về đất đai số 229/KL-TTr ngày 14/3/2024 của Thanh tra tỉnh đã chỉ ra một số sai phạm, cử tri đề nghị cơ quan chức năng phải xử lý trách nhiệm liên quan của các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan theo kết luận Thanh tra	Sở Tài nguyên và Môi trường	Thực hiện Kết luận thanh tra số 229/KL-TTr ngày 14/3/2024 của Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số: 3101/KH-STNMT ngày 25/7/2024 phân công nhiệm vụ thực hiện kết luận Thanh tra. Các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường gồm: Phòng Quản lý Đất đai, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký Đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Vĩnh Linh đã tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm.	
III	Lĩnh vực giao thông vận tải, đầu tư xây dựng			
1	Cử tri thành phố Đông Hà kiến nghị: Các cơ quan, đơn vị liên quan cần đẩy nhanh tiến độ Dự án Đường tránh phía Đông qua thành phố Đông Hà.	Sở Giao thông vận tải	Sở GTVT được giao triển khai thực hiện dự án Đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà (<i>đoạn từ núi giao đường Nguyễn Hoàng đến Nam cầu sông Hiếu</i>). Dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 27/02/2023; UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 1954/QĐ-UBND ngày 29/8/2023. Quy mô dự án: Đường cấp III đồng bằng, bề rộng nền 12m, mặt 11m, chiều dài 4,26km; với tổng mức đầu tư 230.000 triệu đồng; thời gian thực hiện dự án 2023-2025. Kết quả thực hiện: - Phần đường: + Đào bóc hữu cơ khoảng 22.917/26.568,6m ³ , đạt 86%, dài 3.552/4.264,2m. + Đắp cát nền khoảng 31.766/39.364m ³ , đạt 80,7% dài 1.950/2.355m. + Đắp đất nền đường khoảng 47.833/71.750m ³ , đạt 66,7%, dài 2.850/4.264,2m.	

TT	Nội dung kiến nghị cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
			<p>+ Cảnh báo thám 252/819m.</p> <p>- Phần cầu: 01 cầu trên tuyến chính (cầu Phú Lễ - Km0+754,58): Hoàn thành khoan cọc nhồi và đổ bê tông 21/21 cọc; hoàn thành thi công thân trụ T5 và T2, đang thi công thân móng M2 và xà mũ trụ T5, thân trụ T1, T3, T4.</p> <p>- Thi công công: Đã hoàn thành 05/42 công; đang thi công 16/42 công; đúc ống công khẩu độ (0,75x0,75)m được 84/116 cấu kiện; ống công khẩu độ (1,0x1,0)m được 73/158 cấu kiện; đóng cọc BTCT thi công công Km0+489: 05/28 cọc; ép cọc BTCT công chui đường Còn Cọc: 02/20 cọc.</p> <p>- Công tác GPMB: Đã bàn giao mặt bằng 3,552/4,26km, đạt 83,4%.</p> <p>Hiện tại, Sở GTVT đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương hoàn thành công tác GPMB cũng như chỉ đạo đơn vị liên quan và các nhà thầu thi công, xây dựng các giải pháp thực hiện để đẩy nhanh tiến độ thi công; sớm hoàn thành dự án và đưa vào sử dụng nhằm đảm bảo an toàn cho người dân tham gia lưu thông trên địa bàn thành phố Đông Hà.</p>	
2	<p>Cử tri Phương Đông Giang kiến nghị:</p> <p>Dự án Đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà thi công làm ngăn dòng chảy của Hói tre từ đập Trúc Kinh chảy về, nhưng hệ thống công thoát của đường tránh quá nhỏ và có một số hạng mục làm ảnh hưởng đến sản xuất; đề nghị kiểm tra, khắc phục và trả lại mặt bằng theo hiện trạng.</p>	Sở Giao thông vận tải	<p>Dự án Đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (đoạn từ Đốc Miếu đến Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đi Quốc lộ 1) được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Dự án tại Quyết định số 1731/QĐ-BGTVT ngày 27/12/2022; Sở Giao thông vận tải Quảng Trị phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán tại Quyết định số 877/QĐ-SGTVT ngày 27/9/2023. Trong đó, đoạn Km12+902 ÷ Km13+161 (đài 259m) thuộc địa phận Phường Đông Giang, thành phố Đông Hà. Công trình được thiết kế với tần suất nền mặt đường P=4% và đã được tính toán thủy văn bố trí đầy đủ hệ thống thoát nước. Trên đoạn tuyến đã thiết kế 04 công (gồm: 01 công hợp khẩu độ 5(4,0x4,0)m tại Km12+736; 02 công D200 tại Km12+902 và Km13+165; 01 công D100 tại Km13+199), đảm bảo khả năng thoát nước khi công trình xây dựng hoàn thành, đưa vào khai thác. Hiện nay, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công sớm hoàn thành công trình. Quá trình tổ chức thi công, tại các vị trí dòng chảy của Hói Tre từ đập Trúc Kinh chảy về</p>	

TT	Nội dung kiến nghị cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
3	<p>Cử tri huyện Hải Lăng kiến nghị: + Cử tri xã Hải Phong kiến nghị: Các cấp quan tâm đầu tư xây dựng cầu Cầu Nhi Hòa để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông. + Cử tri xã Hải Quế kiến nghị: Đường liên xã Quế - Thành đoạn từ cầu Tân Vĩnh Định Đom Quế, xã Hải Quế đến Hải Thành (cũ) thuộc xã Hải Định đã bị xuống cấp nghiêm trọng nhiều năm, bà con đi lại gặp rất nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Kính đề nghị tình quan tâm đầu tư sửa chữa.</p>	Sở Giao thông vận tải	<p>đã được lắp đặt công tròn đảm bảo thoát nước. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của thời tiết gây mưa lớn trên diện rộng; đồng thời, đập Đại Độ nước xả chậm nên tại một số thời điểm hai bên tuyến tránh bị ngập cục bộ. Sau khi nhận được phản ánh, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo Ban Quản lý bảo trì giao thông, đơn vị tư vấn giám sát và đơn vị thi công khơi thông dòng chảy, tăng khả năng thoát nước. Trong thời gian tới, Sở GTVT sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết trên địa bàn để có phương án tiêu nước khi có mưa lớn để không ảnh hưởng đến công tác sản xuất nông nghiệp của người dân.</p> <p><i>* Đối công tác DTXD các công trình giao thông: Sở Giao thông vận tải có ý kiến như sau:</i></p> <p>Sở GTVT là cơ quan được UBND tỉnh giao tham mưu đề xuất công tác sửa chữa bảo trì các tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông cũng như bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; nguồn kinh phí bố trí hàng năm cho công tác bảo trì đường bộ chưa đáp ứng nhu cầu sửa chữa hệ thống đường bộ trên toàn tỉnh, rất khó khăn trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng của ngành. Việc đầu tư nâng cấp các tuyến đường huyện nói trên sẽ tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của huyện; Sở GTVT thống nhất sự cần thiết đầu tư. Tuy nhiên, nguồn lực để thực hiện đồng thời các tuyến nói trên sẽ rất lớn, trong điều kiện khó khăn chung của tỉnh, Sở GTVT kính đề nghị UBND huyện rà soát, đánh giá mức độ cấp thiết đầu tư để thực hiện theo thứ tự, đảm bảo khả năng cân đối nguồn vốn; chủ động phối hợp với Sở KHĐT và các đơn vị liên quan trong việc sắp xếp, bố trí kinh phí để triển khai đầu tư xây dựng. Sở GTVT sẽ phối hợp theo chức năng nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ trong quá trình triển khai thực hiện.</p>	
4	<p>Cử tri huyện Hướng Hóa kiến nghị: + Cử tri xã Thuận kiến nghị: Tuyến đường trục chính từ xã Hướng Lộc đến xã Thuận có chiều dài khoảng</p>	Sở Giao thông vận tải		

TT	Nội dung kiến nghị cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
	<p>7km, nhiều làn Sờ Giao thông Vận tải sửa chữa, duy tu bảo dưỡng những đến nay nhiều đoạn đã hư hỏng, xuống cấp; đề nghị UBND tỉnh, huyện có kế hoạch đầu tư, xây dựng nâng cấp tuyến đường này để Nhân dân, học sinh đi lại thuận tiện, phương tiện ô tô, xe máy chở hàng nông sản cho nông dân được an toàn.</p> <p>+ Cử tri xã Hương Sơn kiến nghị:</p> <p>Các cấp, các ngành quan tâm đầu tư xây dựng tuyến đường từ thôn Mới đi thôn Trĩa xã Hương Sơn. Hiện trạng, mặt đường bằng đất bị hư hỏng, lầy lội, các phương tiện giao thông không thể đi lại.</p>		<p><i>* Kết quả thực hiện công tác duy tu các tuyến đường địa phương:</i></p> <p>- Đối với tuyến đường trục chính từ xã Hương Lộc đến xã Thuận (Đường huyện DH.86b): Năm 2022, Sờ GTVT đã hoàn thành thực hiện đầu tư nâng cấp, sửa chữa đoạn tuyến từ Km6+200 ÷ Km7+553,82/DH.86b, chiều dài 1.353,82m; với quy mô nền đường rộng 5,0m, mặt đường rộng 3,5m, lề đường mỗi bên 0,75m; kết cấu mặt đường láng nhựa.</p> <p>- Đối với tuyến đường từ thôn Mới đi thôn Trĩa xã Hương Sơn: Năm 2024, Sờ GTVT đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện đầu tư tuyến đường đến thôn Cát, thôn Trĩa xã Hương Sơn và được UBND tỉnh phê duyệt danh mục sửa chữa và bố trí kinh phí 3.200 triệu đồng từ nguồn kinh phí quản lý bảo trì giao thông tại Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 10/4/2024.</p>	
5	<p>Cử tri huyện Vĩnh Linh kiến nghị:</p> <p>+ Cử tri xã Vĩnh Thủy kiến nghị:</p> <p>Cầu Phúc Lâm bắc qua sông Sa Lung được Nhà nước đầu tư xây dựng từ lâu, có nhiều dấu hiệu xuống cấp; hiện nay nhiều loại phương tiện có tải trọng lớn thường xuyên qua lại. Vì vậy, cử tri đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền cần thường xuyên kiểm tra, xử lý, ngăn chặn các loại xe chở quá tải trọng lưu thông</p>	Sở Giao thông vận tải	<p>Cầu Phúc Lâm thuộc tuyến đường huyện DH.05 (Đường vào xã Vĩnh Lâm) do UBND huyện Vĩnh Linh quản lý. Từ kiến nghị của cử tri, Sở Giao thông vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh tăng cường thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng trên các tuyến đường được giao quản lý, trong đó có công trình cầu Phúc Lâm. Đồng thời, chỉ đạo Ban An toàn giao thông huyện, Công an huyện triển khai thực hiện công tác kiểm soát tải trọng đối với các phương tiện lưu thông qua cầu Phúc Lâm theo thẩm quyền và các tuyến đường được giao quản lý. Sờ GTVT sẽ chỉ đạo Thanh tra Sở, Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động căn cứ tình hình kế hoạch triển khai các nhiệm vụ được giao; phối hợp Ban An toàn giao thông huyện, Công an huyện trong công tác kiểm soát tải trọng, bảo vệ kết cấu giao thông đường bộ địa</p>	

TT	Nội dung kiến nghị cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
	trên cầu để bảo đảm an toàn giao thông và độ bền vững của cầu.		phương. Về lâu dài, UBND huyện Vĩnh Linh tổ chức kiểm tra, kiểm định, đánh giá hiện trạng, nghiên cứu bố trí hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí các nguồn vốn để xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo, sửa chữa cầu Phúc Lâm bảo đảm an toàn giao thông và đáp ứng nhu cầu vận tải trên địa bàn.	
	+ Cử tri xã Vĩnh Hà kiến nghị: Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn đi qua địa bàn xã đã cắt đường vào thôn Rào Trường. Tuy nhiên con đường gom dân sinh theo thiết kế hẹp so với con đường cũ và không đảm bảo chiều cao, khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ gây ảnh hưởng đến việc đi lại cũng như sản xuất phát triển kinh tế của người dân. Đề nghị các cấp quan tâm, xử lý trước khi dự án hoàn thành.	Sở Giao thông vận tải	Về nội dung kiến nghị của cử tri: Ngày 21/8/2024, UBND huyện Vĩnh Linh đã phối hợp với Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (Chủ đầu tư dự án cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh) và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra hiện trường và xử lý nội dung kiến nghị của người dân thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà về quy mô đầu tư xây dựng tuyến đường gom dự án cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh, đoạn qua địa bàn. Tại buổi kiểm tra hiện trường, địa phương và các đơn vị đã trao đổi và thống nhất giữ nguyên phương án thiết kế tuyến đường gom qua địa bàn thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà theo hồ sơ dự án cao tốc đã được phê duyệt.	
6	Cử tri các xã phía Đông huyện Gio Linh kiến nghị: Tiếp tục đầu tư nâng cấp mở rộng Quốc Lộ 9; nút giao thông giữa đường Quốc lộ 9 giao với đường qua cầu Cửa Việt thuộc thị trấn Cửa Việt lưu lượng xe qua lại lớn, nhất là lượng xe trọng tải lớn chõr hàng từ cảng Cửa Việt, dễ xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị tinh quan tâm khảo sát, hỗ trợ, bổ sung cột đèn tín hiệu giao thông tại vị trí này.	Sở Giao thông vận tải	- Đối với công tác đầu tư nâng cấp mở rộng Quốc lộ 9: Ngày 01/10/2024, UBND tỉnh có văn bản số 4428/UBND-KT gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1 vay vốn WB; trong đó UBND tỉnh đã kiến nghị bộ ngành trung ương xem xét tiếp tục lập dự án đầu tư xây dựng mới để hoàn thiện đoạn tuyến QL9 từ nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030. - Đối với việc đề xuất lắp đặt cụm đèn tín hiệu giao thông: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh theo kiến nghị của UBND huyện Gio Linh tại Tờ trình số 227/TT-UBND ngày 20/9/2024 về đầu tư hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn thị trấn Cửa Việt; Sở GTVT đã phối hợp các sở ngành liên quan và có văn bản số 2962/SGTVT-KCHT ngày 28/10/2024 báo cáo UBND tỉnh; trong đó đã tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét bố trí kinh phí đầu tư xây dựng cụm đèn tín hiệu bằng	

TT	Nội dung kiến nghị cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
7	<p>Cử tri huyện Cam Lộ kiến nghị:</p> <p>Trên tuyến Quốc lộ 9 lượng xe lưu thông rất nhiều, đặc biệt là xe trọng tải lớn chạy từng đoàn gây mất an toàn cho người dân tham gia giao thông, nhất là trên tuyến được này có nhiều trường học, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đề nghị Sở giao thông vận tải, Ban ATGT tỉnh, công an tỉnh tăng cường kiểm tra gần biển hạn chế tốc độ, đồng thời khảo sát lắp hệ thống đèn tín hiệu giao thông để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông.</p>	Sở Giao thông vận tải	<p>nguồn vốn đảm bảo trật tự An toàn giao thông năm 2025 với kinh phí dự kiến khoảng 1.500 triệu đồng.</p> <p>Tuyến đường Quốc lộ 9 (đoạn Đông Hà đi Lao Bảo) hiện tại do Khu Quản lý đường bộ II - Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện công tác quản lý. Về công tác đảm bảo ATGT trên tuyến Quốc lộ 9 qua các địa bàn thành phố Đông Hà và các huyện: Cam Lộ, Đakrông, Hương Hóa, Sở GTVT đã phối hợp với Ban ATGT tỉnh, đơn vị quản lý đường bộ và các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức nhiều đợt kiểm tra, thống nhất các giải pháp khác phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn mất ATGT, cụ thể:</p> <p>- Năm 2022, đã đề nghị Khu Quản lý đường bộ II Xứ lý điểm tiềm ẩn mất ATGT qua các vị trí trường học và các vị trí chợ sát Quốc lộ 9, tỉnh Quảng Trị (trước khi lập dự án đã phối hợp địa phương khảo sát hiện trường lấy ý kiến) đưa vào khai thác sử dụng từ ngày 21/8/2022 đến nay đảm bảo phát huy hiệu quả.</p> <p>- Hiện nay, Khu QLDB II đang triển khai thi công các hạng mục tăng cường hệ thống an toàn giao thông trên QL.9 gồm: Sơn lại vạch kẻ đường; bổ sung, sửa chữa hệ thống ATGT cục bộ Km0+00 - Km83+280; Sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu các nút giao Km0+380, Km0+780, Km1+180, Km2+860; Hoàn thiện hệ thống ATGT nút giao Km74+800, Quốc lộ 9, tỉnh Quảng Trị.</p> <p>- Theo báo cáo của cơ quan quản lý đường bộ; tuyến QL.9 đã đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025, sẽ triển khai thực hiện công trình: Sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu tại các nút giao Km11+910, Km13+370, Km13+660; Điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Km14+800 bằng lắp đặt bổ sung đèn THGT (Ngã tư Cửa); Sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng các đoạn Km12+100 - Km14+00, Km80+115 - Km83+240; Xây dựng đường cứu nạn tại Km57+620 (P); Sửa chữa, thay thế biển báo, hộ lan tôn sóng và tăng cường hệ thống ATGT khu vực các trường học đoạn từ Km0+00 - Km83+280, Quốc lộ 9, tỉnh Quảng Trị. Trong đó có Trường tiểu học và THCS Cam Thành; Trường tiểu học và THCS Tân Lâm; Trường Mầm Non Hòa</p>	

TT	Nội dung kiến nghị cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
			<p>Mi (dự kiến sẽ đầu tư xây dựng các đoạn đường dẫn, đường gom, làn chờ nếu có mặt bằng; hiện tại, Ban QLDA 4 và đơn vị tư vấn thiết kế đã làm việc với huyện Cam Lộ xin ý kiến về GPMB).</p>	
8	<p>Cử tri phường Đông Thanh kiến nghị:</p> <p>(i) Hiện nay cầu Sông Hiếu đã hoàn thành nhưng chưa có hệ thống điện chiếu sáng và đường lên 02 đầu cầu vẫn chưa hoàn thiện, do đó nơi đây thường xảy ra tai nạn giao thông và tập trung nhiều thanh thiếu niên tụ tập gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Cử tri kiến nghị sớm có hệ thống điện chiếu sáng và sớm thi công, hoàn thiện tuyến đường đi lên 02 đầu cầu cho bà con thuận tiện đi lại và ổn định cuộc sống.</p> <p>(ii) Quá trình thi công Cầu Sông Hiếu đã ảnh hưởng đến một số hộ dân sinh sống xung quanh hai đầu cầu (bị nứt nê nhà cửa), các hộ dân đã rất nhiều lần, nhiều năm kiến nghị xem xét, hỗ trợ thiệt hại. Tuy nhiên, đã 09 năm trôi qua, bà con vẫn chưa nhận được tiền bồi thường. Đề nghị UBND tỉnh và UBND tỉnh quan tâm, đốc thúc để</p>	<p>Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh</p>	<p>Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu sông Hiếu và đường hai đầu cầu được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 8/3/2017, chiều dài 5,94km; tổng mức đầu tư là 588,796 tỷ đồng.</p> <p>Công trình được triển khai thi công từ năm 2010, đến nay đã hoàn thành đưa vào khai thác 4,68/5,94Km, bao gồm: Đoạn từ đường Mai Hắc Đế đến công Trường Cao đẳng sư phạm và đoạn từ QL.9 đến QL.9 tránh phía Bắc. Đoạn còn lại 1,26km đã cơ bản hoàn thành. Ban QLDA đang triển khai một số thủ tục để bàn giao đưa vào sử dụng.</p> <p>Về bố trí đầu tư hệ thống điện chiếu sáng: Theo thiết kế được duyệt, công trình không có hệ thống điện chiếu sáng trên toàn tuyến, nếu bổ sung hệ thống điện chiếu sáng thì chi phí xây dựng vượt tổng mức đầu tư. Đề đảm bảo an toàn giao thông, Ban ATGT đã có văn bản số 227/BATGT-VP ngày 16/8/2024 gửi UBND tỉnh về việc xin chủ trương đầu tư xử lý, khắc phục một số điểm đen tiềm ẩn tại nạn giao thông đường Lê Thánh Tông, đoạn từ đường Hàm Nghi đến Quốc lộ 9, thành phố Đông Hà. UBND tỉnh đã có văn số 4033/UBND-KT ngày 05/9/2024 trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì rà soát, nghiên cứu nội dung đề xuất của Ban ATGT tại văn bản nêu trên, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét đảm bảo theo quy định.</p>	

TT	Nội dung kiến nghị cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
	sớm giải quyết cho bà con.			
	Lĩnh vực đầu tư xây dựng			
	<p>Cử tri các xã huyện Triệu Phong kiến nghị: Công trình hệ thống chống úng Thuận - Trạch - Trung - Tài đoạn qua huyện Triệu Phong (BIIIG2) do Ban QLDA làm chủ đầu tư: Hiện nay việc thi công đoạn kênh qua cảnh đồng HTX An Lưu, thuộc thôn Phương An, Xã Triệu Sơn tiến độ rất chậm, cầu đường đang dở, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và giao thông đi lại của người dân. Đề nghị UBND tỉnh và đơn vị chủ đầu tư quan tâm, đôn đốc để công trình sớm hoàn thành đảm bảo giao thông đi lại và sản xuất của người dân.</p>	Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh	<p>Phạm vi xây dựng qua cảnh đồng HTX An Lưu, thuộc thôn Phương An, xã Triệu Sơn là tuyến kênh tiêu T2B thuộc công trình: Hệ thống chống úng Thuận - Trạch - Trung - Tài đoạn qua huyện Triệu Phong (BIIIG2) đến nay đã thi công hoàn thành các công trình trên tuyến như cầu, cống. Đắp đất bờ kênh đạt trên 80% khối lượng. Quá trình triển khai Ban QLDA đã chủ động phối với hợp với các bên liên quan để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về công tác GPMB, bắt cập trong hồ sơ thiết kế và thực hiện các nội dung kiến nghị về bổ sung các công trình trên tuyến như cống thoát nước, các đường vượt nơi nói vào bờ kênh, điều chỉnh độ dốc đường 2 đầu cầu để nâng cao hiệu quả đầu tư, phục vụ tưới tiêu và thuận lợi cho nhu cầu đi lại sản xuất của người dân. Hiện nay, do nguồn vốn năm 2024 chưa được bố trí nên ảnh hưởng đến kế hoạch thi công. Ban QLDA sẽ đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo thành hoàn gói thầu theo đúng thời gian thực hiện dự án 30/9/2025.</p>	
	<p>Cử tri các xã huyện Triệu Phong kiến nghị: Công trình Hệ thống chống úng Thuận - Trạch - Trung - Tài đoạn qua huyện Triệu Phong (BIIIG2) do Ban quản lý dự án tỉnh làm chủ đầu tư: Đoạn kênh đi qua cảnh đồng của HTX Phương Sơn, hiện tại cầu bắc qua kênh này có chiều rộng 2,5m, cầu làm đá lâu nên đã xuống cấp. Nhưng</p>	Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh	<p>Phạm vi xây dựng qua cảnh đồng của HTX Phương Sơn, xã Triệu Sơn là kênh tiêu Chính Bắc thuộc công trình: Hệ thống chống úng Thuận - Trạch - Trung - Tài đoạn qua huyện Triệu Phong (BIIIG2). Hiện tại, Ban QLDA đã thực hiện bổ sung cầu H8 tại K4+178 rộng 3,5m và đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo hoàn thành theo đúng thời gian thực hiện dự án 30/9/2025, để phục vụ cho nhu cầu đi lại và sản xuất của người dân.</p>	

TT	Nội dung kiến nghị cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
	<p>Khi thiết kế cầu mới cầu mới để thay thế cầu cũ thì chiều rộng thiết kế cầu chỉ còn 1,7m. Hiện nay cầu cũ vẫn chưa được thay thế, nhưng nếu làm cầu mới theo thiết kế rộng 1,7m sẽ không đảm bảo việc đi lại và sản xuất của người dân. Đề nghị đơn vị chủ đầu tư sớm điều chỉnh mở rộng cây cầu này ít nhất là như chiều rộng hiện trạng ban đầu (2,5m) để đảm bảo cho giao thông đi lại và sản xuất của người dân được thuận lợi.</p>	Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh	<p>Công trình đường Hùng Vương nói dài (thuộc dự án đường Hùng Vương kết nối hành lang kinh tế Đông Tây và Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị) trong quá trình thi công gặp khó khăn do thời tiết mưa nhiều, khan hiếm nguồn cung đất đắp, biến động giá vật liệu xây dựng, công tác GPMB vẫn chưa hoàn thành dẫn đến thời gian thi công bị kéo dài và tiến độ thực hiện gói thầu không theo đúng thời gian yêu cầu. Ban QLDA đã tổ chức làm việc với nhà thầu Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Á Đông HPP và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đông Đô thông nhất chấm dứt hợp đồng gói thầu này. Việc chấm dứt hợp đồng đã được UBND tỉnh và ADB đồng ý. Ban QLDA đã thực hiện cập nhật lại dự toán, thành lập một gói thầu mới để tổ chức LCNT và tiếp tục triển khai thực hiện dự án hoàn thành trước 30/9/2025.</p>	
	<p>Nhiệm cử tri thành phố Đông Hà kiến nghị: Cần đẩy nhanh tiến độ Công trình đường Hùng Vương nói dài (thuộc dự án đường Hùng Vương kết nối hành lang kinh tế Đông Tây và Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị) sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng.</p>	Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh	<p>Công trình nâng cấp đường giao thông DH41 từ Chợ Cạn, xã Triệu Sơn vào thôn Phương Lang xã Hải Ba thuộc gói thầu QT03 xây dựng đường giao thông kết nối Cảng Cửa Việt với các xã phía Đông huyện Triệu Phong - Hải Lăng và khu vực trung tâm KKT Đông Nam dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị (BIIIG2).</p>	
	<p>Cử tri xã Triệu Sơn (huyện Triệu Phong) phản ánh: Công trình nâng cấp đường giao thông DH41 từ Chợ Cạn, xã Triệu Sơn vào thôn Phương Lang xã Hải</p>	Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh	<p>Công trình nâng cấp đường giao thông DH41 từ Chợ Cạn, xã Triệu Sơn vào thôn Phương Lang xã Hải Ba thuộc gói thầu QT03 xây dựng đường giao thông kết nối Cảng Cửa Việt với các xã phía Đông huyện Triệu Phong - Hải Lăng và khu vực trung tâm KKT Đông Nam dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị (BIIIG2).</p>	

TT	Nội dung kiến nghị cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
	<p>Ba do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư, Nhân dân bàn giao mặt bằng đã lâu nhưng đến nay chưa thấy thi công. Đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo sớm thi công tuyến đường này cho Nhân dân đi lại được thuận lợi, vì hiện nay đường rất hẹp và đã xuống cấp nghiêm trọng.</p>	Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh	<p>Quá trình thực hiện có một số nguyên nhân làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án: Dịch bệnh Covid-19 năm 2021, 2022, thời tiết trên địa bàn tỉnh mưa nhiều, khan hiếm nguồn cung cấp đất đắp... Do đó, phải chấm dứt hợp đồng với nhà thầu thi công là Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Khánh Minh và Công ty Cổ phần xây dựng và lắp máy Trung Nam.</p> <p>Ban QLDA đã có văn bản gửi UBND tỉnh đề xin chủ trương điều chỉnh giảm một số hạng mục và quy mô gói thầu QT03 phù hợp với phạm vi đã GPMB và nguồn vốn đã bố trí. Sau khi có chủ trương của UBND tỉnh, sẽ hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh BCNCKT trình UBND tỉnh, Sở GTVT thẩm định, phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo để tiếp tục thi công hoàn thành trước 30/9/2025.</p>	
	<p>Cử tri xã Gio Việt và cử tri thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh) kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo Ban QLDA kiểm tra chất lượng thi công Dự án khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Bắc Cửa Việt; tăng cường công tác giám sát thi công; đồng thời điều chỉnh thiết kế thi công, nâng độ cao hệ thống kè bao quanh, bổ sung hệ thống công, mở khẩu độ các công để đảm bảo an toàn cho người dân sống xung quanh khu vực dự án.</p>	Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh	<p>Ban QLDA và các bên liên quan đã tổ chức kiểm tra thực địa công trình theo nội dung ý kiến cử tri xã Gio Việt kiến nghị, giao cho đơn vị tư vấn thiết kế (Công ty Cổ phần Việt Tin) tính toán, kiểm tra lưu lượng tiêu thoát nước và giải trình như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đề xuất “nâng độ cao hệ thống kè bao quanh” không thực hiện được do không đúng theo quy hoạch, thiết kế BVTC đã được phê duyệt trong khi thời gian thực hiện dự án sắp kết thúc 31/12/2024 còn quá ngắn để tiến hành các thủ tục điều chỉnh. - Đề xuất “bổ sung hệ thống công, mở khẩu độ các công” không đảm bảo về yêu cầu kỹ thuật cũng như tính chất của công trình (<i>mục tiêu của tuyến đê chắn sóng là nhằm đảm bảo chắn sóng bảo vệ khu neo đậu cũng như kết cấu tuyến kè bảo vệ bờ và khu dân cư, nếu bố trí công thoát tràn tự do ở đây vô tình tạo nên điểm xung yếu dễ bị phá hoại khi có tác động của sóng lớn trong mùa mưa bão gây mất an toàn cho các công trình cũng như có nguy cơ gây hại cho khu dân cư</i>); đồng thời không đảm bảo vệ sinh môi trường vì khi đi vào hoạt động các tàu thuyền vào neo đậu sẽ có dầu, nhớt loang trên mặt nước nên công hoặc đường tràn thoát bố trí ở vị trí này toàn bộ chất thải sẽ được thải ra lại môi trường tự nhiên làm ảnh hưởng đến 	

TT	Nội dung kiến nghị cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
IV	Lĩnh vực Tài chính - ngân sách			
1	<p>Cử tri nhiều xã huyện Dakrông kiến nghị: Thực hiện chương trình nhà ở cho hộ nghèo, hiện nay, còn lại 434 hộ/684 hộ chưa được hỗ trợ nguồn kinh phí huy động xây dựng nhà ở theo Đề án số 197/QĐ-UBND-MTTQ ngày 06/10/2022 của UBND tỉnh và UBMTTQVN tỉnh. Kính đề nghị UBND tỉnh, UBND tỉnh xem xét trích ngân sách phân bổ hoặc huy động thêm các nguồn vốn hợp pháp khác để lồng ghép hỗ trợ thực hiện Đề án với số tiền cần hỗ trợ là 11.284 triệu đồng. Đề nghị UBND tỉnh phân bổ thêm 4.736 triệu đồng ngân sách địa phương để thực hiện hỗ trợ cho 1.023 hộ xây mới (tương ứng 04 triệu đồng/hộ) và 322 hộ sửa chữa (tương ứng 02 triệu đồng/hộ) theo quy định tại Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số</p>	Số Tài chính	<p>Kinh phí thực hiện chính sách xây mới nhà ở cho hộ nghèo thuộc huyện Dakrông theo Đề án số 197/ĐA-UBND-MTTQ ngày 06/10/2022 của UBND tỉnh và UBMTTQVN tỉnh: 63.840 triệu đồng; với số nhà là 912 căn. Theo báo cáo của UBND huyện Dakrông tại Tờ trình số 191/TT-UBND ngày 14/10/2024, hiện nay đã thực hiện xây mới 712 nhà, từ nguồn vốn Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững, nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ và nguồn huy động từ UBMTTQ VN tỉnh, UBMTTQVN huyện, và nguồn huy động hợp pháp khác. Số còn lại là 200 nhà, UBMTTQVN tỉnh đang triển khai huy động kinh phí từ nguồn xã hội hoá và nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ theo tiến độ đã phê duyệt tại Đề án số 197/ĐA-UBND-MTTQ. Đối với nội dung đề nghị ngân sách tỉnh phân bổ thêm kinh phí hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở (vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện hiện Dự án 5, Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững theo quy định tại Nghị quyết số 23/2022/NQ-UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh): UBND huyện Dakrông lập dự toán gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính đề tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.</p>	

TT	Nội dung kiến nghị cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
	23/2022/NQ-HĐND ngày 31/5/2022 của HĐND tỉnh nhằm đảm bảo quyền lợi của các hộ dân được hỗ trợ nhà ở.			
2	Cử tri xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh kiến nghị: - Thực hiện Nghị quyết số 31/2023/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 về chính sách hỗ trợ cho giáo viên, nhân viên làm việc liên trường hoặc nhiều điểm trường của cơ sở mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên hiện tại chế độ cho giáo viên, nhân viên trường Mầm non Vĩnh Hà chưa được chi trả.	Sở Tài chính	Tại khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 31/2023/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 của HĐND tỉnh quy định: “Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn dự toán chi sự nghiệp giáo dục hàng năm theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.” Do vậy, nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cho giáo viên và nhân viên làm việc liên trường hoặc nhiều điểm trường tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn huyện Vĩnh Linh do ngân sách địa phương đảm bảo. Đề nghị UBND huyện Vĩnh Linh chỉ đạo các phòng, ban và đơn vị liên quan báo cáo, tham mưu việc bố trí kinh phí thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật hiện hành. Trường hợp sau khi đã cân đối tất cả nguồn lực của địa phương nhưng vẫn không đảm bảo được nhiệm vụ chi; trên cơ sở báo cáo chi tiết của huyện, Sở Tài chính sẽ rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ cho địa phương theo quy định.	
3	Cử tri xã Gio Sơn và các xã, thị trấn huyện Gio Linh kiến nghị: - Nghị quyết số 88/2022/NQ- HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh về “Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức xã, thị trấn nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ngay vì đời do sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”, xã Gio Sơn sau sáp nhập, cán bộ công chức đời dư, đến nay có 02 đồng chí đã tự nguyện nghỉ hưu theo chế độ để giải quyết việc đời	Sở Tài chính	Trên cơ sở đề nghị của UBND huyện Gio Linh tại Tờ trình số 254/TT-UBND ngày 15/10/2024 về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện chế độ đối với cán bộ, công chức xã, thị trấn nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ngay vì đời do sắp xếp đơn vị hành chính; Báo cáo số 558/BC-UBND ngày 28/10/2024 về tình hình nguồn kinh phí ngân sách huyện thực hiện chế độ đối với cán bộ, công chức xã, thị trấn nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ngay vì đời dư do sắp xếp đơn vị hành chính. Sở Tài chính đã có Tờ trình số 508/TT-STC ngày 31/10/2024 tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí cho địa phương. Sau khi có quyết định của UBND tỉnh, đề nghị UBND huyện Gio Linh thực hiện chi trả chế độ đúng đối tượng, đúng mục tiêu theo quy định của pháp luật hiện hành.	

TT	Nội dung kiến nghị cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Chú chú
	đur cán bộ từ đầu năm 2024, nhưng đến nay mới nhận kinh phí hỗ trợ theo ND 29/2023/NĐ-CP của Chính phủ; còn kinh phí thực hiện chế độ theo Nghị quyết số 88/2022/NQ-HĐND tỉnh phân cấp cho cấp huyện chi hỗ trợ, thì chưa nhận được với lý do nguồn ngân sách huyện gặp khó khăn. Đề nghị tỉnh, huyện quan tâm xem xét giải quyết.			
4	<p>Cử tri kiến nghị:</p> <p>Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo hỗ trợ kinh phí để chi trả chế độ cho giáo viên dạy học sinh khuyết tật, giáo viên dạy liên trường. Lý do nguồn kinh phí này thuộc kinh phí chi trả chế độ chính sách cho giáo viên, nếu lấy trong nguồn chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục để thực hiện chi trả là chưa phù hợp (dự toán khuyết tật năm 2023, 2024 của giáo dục thị xã khoảng 800 triệu; dự toán giáo viên dạy liên trường năm 2023, 2024 khoảng 200 triệu).</p>	Sở Tài chính	<p>Nguồn kinh phí thực hiện chính sách đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy lớp có người khuyết tật từ nguồn chi sự nghiệp giáo dục được giao trong dự toán hàng năm cho các địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và quy định về phân cấp ngân sách hiện hành. Tại khoản 3, Điều 1, Nghị quyết số 31/2023/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ cho giáo viên, nhân viên làm việc liên trường hoặc nhiều điểm trường của cơ sở mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh quy định: “Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn dự toán chi sự nghiệp giáo dục hàng năm theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.” Do vậy, nguồn kinh phí thực hiện chính sách đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy người khuyết tật và chính sách hỗ trợ cho giáo viên và nhân viên làm việc liên trường hoặc nhiều điểm trường tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn do ngân sách địa phương đảm bảo. Đề nghị UBND thị xã Quảng Trị có trách nhiệm chủ động sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục để thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật hiện hành. Trường hợp sau khi đã cân đối tất cả nguồn lực của địa phương nhưng vẫn không đảm bảo được nhiệm vụ chi; trên cơ sở báo cáo chi tiết của thị xã, Sở Tài chính sẽ rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ cho địa phương theo quy định.</p>	
5	Cử tri kiến nghị:	Sở Tài	Tại khoản 6, Điều 9 Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài	

TT	Nội dung kiến nghị cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
	Hiện tại với mức thu học phí đối với vùng nông thôn: Cấp Mầm non là 66.000/tháng/hs, THCS là 48.000/tháng/hs; thành thị cấp Mầm non là 165.000/tháng/hs, THCS là 120.000/tháng/hs, nên việc thực hiện Đề án tự chủ tại các trường học gặp nhiều khó khăn, kính đề nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ thêm kinh phí cho sự nghiệp giáo dục	chính	chính quy định: “Trong thời kỳ ổn định tự chủ tài chính, trường hợp đơn vị có thay đổi về chức năng, nhiệm vụ hoặc có biến động lớn về tình hình kinh tế xã hội, thay đổi chính sách, chế độ hoặc do nguyên nhân bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh dẫn đến biến động lớn về nguồn thu hoặc nhiệm vụ chi, từ đó làm thay đổi mức độ tự chủ tài chính, sau khi đơn vị đã sử dụng các Quỹ được trích lập còn dư theo quy định nhưng cần đổi thu chi của đơn vị đến cuối năm ngân sách không đảm bảo theo phương án tự chủ tài chính đã được phê duyệt, vào quý I của năm tiếp theo, đơn vị có trách nhiệm xây dựng phương án tự chủ về tài chính theo quy định tại khoản 1 Điều này để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt lại phương án tự chủ tài chính cho thời gian còn lại của thời kỳ ổn định”. Căn cứ quy định nêu trên, trong trường hợp thay đổi chính sách, chế độ dẫn đến biến động lớn về nguồn thu hoặc nhiệm vụ chi, làm thay đổi mức độ tự chủ tài chính và đơn vị không thể đảm bảo theo phương án tự chủ tài chính đã được phê duyệt. UBND thị xã Quảng Trị chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng lại phương án tự chủ tài chính trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.	
V	Lĩnh vực Nội vụ, chế độ chính sách Cử tri phường Đông Giang (thành phố Đông Hà) kiến nghị: Theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 03/01/2024 của UBND tỉnh về công nhận hội quản chúng thì những cán bộ nghỉ hưu giữ các chức vụ được hưởng phụ cấp, nhưng những người không phải cán bộ hưu trí lại không được hưởng. Đề nghị HDND tỉnh xem xét, sửa đổi quyết định cho phù hợp với thực tế và quan tâm bố trí kinh phí hoạt động và chế độ cho	Sở Nội vụ	Thực hiện Thông báo số 608-TB/TU ngày 20/11/2023 của Tỉnh ủy về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận hội quản chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh và căn cứ Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội, ngày 04/01/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBND về công nhận các hội quản chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và chế độ thù lao đối với người nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (thay thế Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 13/02/2012 và Quyết định số 2502/QĐ-UBND ngày 07/12/2012 của UBND tỉnh).	

TT	Nội dung kiến nghị cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
	<p>cán bộ Hội TNXP ở cơ sở: (Chủ tịch Hội TNXP và Chủ tịch Hội Đông y thành phố không phải là cán bộ hưu trí).</p>		<p>Sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBND, một số Hội có văn bản đề nghị bỏ sung đối tượng là lãnh đạo chuyên trách không phải là người nghỉ hưu tiếp tục hưởng chế độ thù lao (Công văn số 02/CV-HCSCMBDBTĐ ngày 12/01/2024 của Hội Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh, Công văn số 12/Tr-BCH ngày 27/02/2024 của Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh, Tờ trình số 18/Tr-HĐY ngày 06/4/2024 của Hội Đông y tỉnh), Sở Nội vụ đã tổng hợp, trình xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.</p> <p>Tại Thông báo số 42-TB/BCSD ngày 11/3/2024 và Thông báo số 43-TB/BCSD ngày 01/4/2024 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã kết luận: “<i>Chỉ thực hiện việc chi trả chế độ thù lao đối với người nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ theo như quy định tại Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ</i>”.</p> <p>Bên cạnh đó, ngày 18/01/2024, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 281/BNV-TCPCP về việc trả lời về chế độ thù lao tại hội, cụ thể: “<i>Chế độ thù lao đối với người giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội thực hiện theo Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ và khoản 2, Điều 7 Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ</i>”.</p> <p>Theo đó, hiện nay việc bỏ sung đối tượng người giữ chức danh lãnh đạo hội không phải là người nghỉ hưu tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hưởng chế độ thù lao theo Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ là không có cơ sở pháp lý. Vì vậy, đề nghị các hội thực hiện việc chi trả chế độ, chính sách đối với người giữ chức danh lãnh đạo hội không phải là người nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2, Điều 7 Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ: “<i>2. Chế độ, chính sách đối với những người công tác tại hội không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này thực hiện theo thỏa</i></p>	

TT	Nội dung kiến nghị cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Chi chú
2	<p>Cử tri xã A Vao (huyện Đakrông) Kiến nghị: HDND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung đối tượng cán bộ không chuyên trách cấp xã, Bí thư chi bộ, thôn trưởng vào trong Nghị quyết 09/2018/NQ-HDND ngày 18/7/2018 về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2025, chiến lược đến năm 2030, đề cán bộ không chuyên trách, Bí thư chi bộ, thôn trưởng người dân tộc thiểu số được hưởng các chế độ trong quá trình tham gia học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.</p>	Sở Nội vụ	<p><i>thuận giữa hội với người công tác tại hội, bảo đảm tương quan trong nội bộ hội và theo quy định của Bộ luật Lao động, quy định pháp luật có liên quan.</i></p> <p>Nghị quyết số 09/2018/NQ-HDND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh được ban hành trên cơ sở căn cứ quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới.</p> <p>Theo điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức) thì người hoạt động không chuyên trách cấp xã, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn không thuộc đối tượng áp dụng của các quy định này.</p> <p>Do vậy, không có cơ sở pháp lý để xem xét bổ sung đối tượng những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn vào Nghị quyết 09/2018/NQ-HDND.</p>	
3	<p>Cán bộ, hội viên Hội LHPN thành phố Đông Hà kiến nghị: Nghị quyết số 120/2023/NQ-HDND ngày 07/12/2023 của HDND tỉnh Quảng Trị về “Quy định chức danh, mức phụ cấp và mức phụ cấp kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân</p>	Sở Nội vụ	<p>Tại Điều 4 Nghị quyết số 120/2023/NQ-HDND ngày 07/12/2023 của HDND tỉnh Quảng Trị về “Quy định chức danh, mức phụ cấp và mức phụ cấp kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức phụ cấp kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” chi quy định cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm chức danh người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố</p>	Đã trả lời

TT	Nội dung kiến nghị cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
	<p>phố; mức hỗ trợ và mức phụ cấp kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị". Tại Điều 4 quy định: "Mức phụ cấp kiêm nhiệm, hỗ trợ kiêm nhiệm:</p> <p>1. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố mà giảm 01 người trong số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm được quy định tại Điều 2 của Nghị quyết này.</p> <p>2. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm chức danh người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố mà giảm</p>		<p>mới được phụ cấp kiêm nhiệm. Nghị quyết không quy định việc người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm chức danh người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố vì Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố không quy định nội dung này, vì vậy, Sở Nội vụ không có cơ sở để tham mưu.</p>	